

**บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน**  
**ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓**  
**วันศุกร์ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑. นายชานน อ่อนทองกลาง	ประธานสภาเทศบาล
๒. นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายประจวบ สมัยกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายดำรงศักดิ์ กันนิดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายแดง ศรีนอก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายระเปียบ หวังคุ้มกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗. นายมาลัย รอกกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายสัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายวีระชัย โปรรยโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายวิชิต นवलสกุลนิภา	เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางสาวสุพิน แรมกลาง	ลากิจ
๒. นางสาวแสงเดือน ทุยกลาง	ลากิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายระยอง พิมพ์ปัฐ	นายกเทศมนตรี
๒. นายประคอง เงื่อนกลาง	รองนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปัฐ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๔. นายจตุพล นันท์ธนกุล	หัวหน้าฝ่ายการโยธา

**เริ่มประชุมเวลา**

**๐๙.๐๐ น.**

-เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต นवलสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจำนวน ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมและแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมประกอบด้วย สำเนารายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๐ หน้า แบบแปลนโครงการชุดลอกสระหนองโพธิ์(ช่วงที่ ๒) จำนวน ๗ หน้า แล้วเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์ไหว้พระ และเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

**ประธานสภา** -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมครั้งนี้ ประธานสภาได้รับแจ้งจากนางสุพิน แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ นางสาวแสงเดือน ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอลากิจเนื่องจากบิดาของท่านแสงเดือน ทุยกลาง เสียชีวิต

สืบเนื่องจาก...

สืบเนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีมีข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารเทศบาล ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งต้องดำเนินการเร่งด่วน จึงขออนุญาตนายอำเภอขามสะแกแสงเพื่อขอเปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งนายอำเภอขามสะแกแสงได้อนุญาต นายกเทศมนตรีจึงแจ้งให้ประธานสภาเทศบาลนัดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศอำเภอขามสะแกแสง

#### ประกาศอำเภอขามสะแกแสง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขอมติสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ {แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๙๒๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ภาคผนวก ข. ลำดับที่ ๒๑ ข้อ ๒๑.๖ การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ นายอำเภอขามสะแกแสงจึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์

นายอำเภอขามสะแกแสง

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วันนี้ขอแจ้งเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดขึ้นภายในประเทศไทย การรณรงค์โรคโคโรนาเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันถึงจะต่อต้านการแพร่ของเชื้อโรคได้ อย่าให้เกิดในเขตเทศบาลเราได้ หากเกิดขึ้นกับคนเดียวจะแพร่กระจายได้ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านดูแลตัวเองและผู้ใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายถึงข้อปฏิบัติและการระมัดระวังการติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี -ขอเพิ่มเติมเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารหนังสือสั่งการประกาศจังหวัดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อให้ท่านได้รู้รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำให้กับลูกบ้านได้ทราบด้วย เพราะท่านถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนก็ควรที่จะได้ทราบด้วยเพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบ เรื่องการเดินทางมาจากต่างจังหวัดขอให้สมาชิกช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนที่เป็นลูกหลานให้รายงานตัวที่ อสม.หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟานเพื่อกักตัวดูอาการ โดยให้แจ้งความจริงกับทางเจ้าหน้าที่เขา ว่ามาจากไหน เดินทางไปไหนมาบ้าง

การกักตัว...

การกักตัวต้องสร้างความเข้าใจว่าต้องอยู่อย่างไร การสวมหน้ากาก ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากทุกคน ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่เทศบาลได้ทำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เราและจิตอาสาได้ทำการเย็บหน้ากากได้เกือบทุกชุมชนแล้ว เดี่ยวเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและการแจกจ่ายให้ทราบอีกครั้ง การกำหนดมาตรการข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศบาล ก่อนที่ท่านจะขึ้นมาที่ห้องประชุมท่านจะเห็นว่าเทศบาลได้มีการฉีดสารฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารแล้วทั้งหมดและตั้งจุดคัดกรองไว้ที่ด้านหน้าประตูทางเข้า จะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจ้าหน้าที่ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้ามาในสำนักงาน ซึ่งในทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาและได้มีประกาศให้งดจัดงานประเพณีของวัด และร้านค้าทุกร้านต้องมีเจลล้างมือตั้งไว้บริการหน้าร้านทุกร้าน

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ประธานสภา** -รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมจัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก่อนวันประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น หากมีข้อความหรือถ้อยคำที่ต้องการแก้ไข เพิ่มเติมขอให้อำนาจดำเนินการตามระเบียบ

**นายแดง ศรีนอก** -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายแดง ศรีนอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมด้วยนายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ และนายมาลัย รอกกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ตั้งแต่หน้าที่ ๑-๑๐ พบว่ารายงานการประชุมมีการบันทึกครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีข้อความหรือถ้อยคำที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา** -ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมด้วยความละเอียดรอบคอบ สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่

**นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์** -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สำหรับการตรวจรายงานการประชุม ท่านปลัดเทศบาลได้มีการประสานงานล่วงหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับดูแลบริการน้ำดื่ม กาแฟ ให้ความอบอุ่นกับคณะกรรมการทั้งสามท่านเป็นอย่างดี การตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีไม่มีข้อผิดพลาด การพิมพ์ไม่มีผิดพลาดถูกต้องทุกคำ ข้อความชัดเจนทุกถ้อยคำ ดังนั้น ในนามคณะกรรมการตรวจรายงานประชุมจึงขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลไว้ ณ ที่นี้ด้วยขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา** -ขอชื่นชมท่านปลัดเทศบาลที่ได้จัดทำรายงานการประชุมได้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่...หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมถ้อยคำต่อไปจะขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการ...

เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวน ๑๐ ท่าน  
ครบองค์ประชุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๖ สามารถลงมติได้ตามระเบียบ

**ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานประชุมสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ยกมือครับ

-เห็นชอบ ๙ เสียง

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือ

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม**

๓.๑ ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

๔.๑ ไม่มี

**ประธานสภา** -ขณะนี้เวลา ๑๐.๒๐ น. ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระต่อไปขอให้ทุกท่าน  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ และขอให้เข้าห้อง  
ประชุมอีกครั้งโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา ๑๐.๓๕ น.

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

เวลา ๑๐.๓๕ น. เลขานุการสภาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และทำการนับจำนวนสมาชิกสภาปรากฏ  
ครบองค์ประชุม ประธานสภาเทศบาลจึงดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่**

**๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๗)**

(๑) โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า  
และถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์  
(ช่วงที่ ๒) ปริมาณงาน พื้นที่รวม ๕,๘๑๙ ตารางเมตร ลึก ๒.๐๐-๒.๗๐ เมตร หรือมีปริมาณ  
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓  
เป็นเงินงบประมาณ ๔๙๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
ชุมชนหินตั้งพัฒนา

**ขอโอนลดจาก** แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร  
ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) ขอโอนลดจำนวน ๔๙๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

**ประธานสภา** -ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี...

**นายกเทศมนตรี**

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปัฐ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน เหตุผลของการขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ต่อ นายอำเภอ ขามสะแกแสง เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข ส่งหนังสือขอเปิดประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่านนายอำเภอขามสะแกแสงก็ได้ตอบหนังสือ อนุญาตให้เปิดประชุมวิสามัญในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งาน กิจการสภาแจ้งประสานส่งหนังสือเชิญสมาชิกประชุมในวันนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน

เทศบาลได้ถ่ายเอกสารหนังสือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อนุมัติเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเดิมนั้นเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมการ พัฒนาผู้สูงอายุ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่เมื่อสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติงบประมาณมาให้ให้ดำเนินการ แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด ผู้บริหารจึงได้พิจารณาว่าเห็น ควรที่จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และได้ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสระหนองโพธิ์ที่ยังดำเนินการขุดไม่แล้วเสร็จยังมีพื้นที่เหลืออยู่ ขอให้ท่าน ได้ดูแบบแปลนการโครงการที่แจกให้ประกอบเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งการดำเนินการขุดลอก สระนี้จะต้องรีบดำเนินการเป็นการเร่งด่วนก่อนที่ฝนจะตกลงมาเพื่อเตรียมการรองรับน้ำฝนที่ จะตกลงมา ดังนั้น จึงนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งนี้ ส่วนเรื่องดินที่ขุด ผู้บริหารได้ปรึกษากับประชาชนบ้านเมืองนาทเรียบร้อยแล้วจะ นำดินที่ขุดได้นี้ไปทิ้งไว้ที่ที่สาธารณะบ้านเมืองนาท (ป่าช้าบ้านเมืองนาท) เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ สวยงาม ในตอนแรกผู้บริหารมีแนวคิดว่าจะให้นำดินที่ขุดได้ไปทิ้งบริเวณริมถนนตั้งแต่หน้า เทศบาลไปถึงบ้านเมืองนาท แต่ทางหัวหน้าฝ่ายการโยธาได้แจ้งว่าเรามีโครงการที่จะก่อสร้าง ถนนสี่เลนตั้งแต่พลสงครามมาถึงหนองหัวฟาน งบประมาณมาแล้วและกำลังจะเริ่มดำเนินการ ด้วยแล้ว ท่านสมาชิกสภาท่านใดสงสัยขอให้สอบถามได้เลยครับ แต่ถ้าไม่ติดใจสงสัยอะไร ผมก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ออนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในครั้งนี้เพื่อจะได้รับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา**

-ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายไปแล้ว การดำเนินการทุกอย่างได้ดำเนินการอย่างเปิดเผย สมาชิกสภาได้รับทราบทุกเรื่อง สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) ขอเรียนเชิญครับ

**นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์**

-เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภา เทศบาลเขต ๒ สำหรับการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายโครงการขุดลอกสระหนองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) งบประมาณจำนวน ๔๙๘,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากเดิมที่ตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์อเนกประสงค์ฯ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น เห็น ด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ถือว่าการบริหารจัดการงบประมาณของท่านผู้บริหารคงจะดูอย่างละเอียด รอบคอบแล้ว ผมไม่ขัดข้องแต่ขอฝากเรื่องการนำดินไปทิ้งที่ป่าช้าบ้านเมืองนาท ขอฝากว่าหลังจากดินไป ทิ้งไว้เป็นปริมาณที่มากนัก อยากให้ท่านปรับหน้าดิน เพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น อาจใช้ในการตาก ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ในนามของสมาชิกสภาเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา...

**ประธานสภา** -ขอบคุณท่านโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ที่ห่วงใยประชาชนและเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากการที่ดินในครั้งนี้ ต่อไปประชาชนอาจจะเดือดร้อนในการหาสถานที่ตากข้าวเพราะที่ดอนทะยงก็กำลังจะสร้างโรงเรียน ประชาชนที่เคยตากข้าวก็ต้องหาที่ตากข้าวใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการชุดลอกสระหนองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ... หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ตรวจสอบองค์ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขอให้ยกมือ

-เห็นชอบ ๙ เสียง

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการชุดลอกสระหนองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานสภา** -เรื่องอื่นๆ ในวาระการประชุมวันนี้ ขอเชิญทางผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานตามวาระได้ สำหรับสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะแจ้งหรือเสนอขอให้เสนอหลังจากที่ทางผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้รายงานแล้ว ขอเรียนเชิญครับ

**นายกเทศมนตรี** -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายระยอง พิมพ์ปัฐ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวพาน ขอขอบคุณสภาอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการชุดลอกสระหนองโพธิ์ (ช่วงที่ ๒) สำหรับศูนย์อเนกประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เทศบาลก็ยังดำเนินการก่อสร้างอยู่แต่ใช้งบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวงเงินหนึ่งล้านบาท

๑. แจ้งสภาเกี่ยวกับเรื่องการเผาหญ้า เผาฟาง ทุกอย่างที่เรา เผาช่วงนี้ชาวไร่ชาวนาเราจะทำการเผาก่อนการไถ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาฝั่งทางวัดหนองหัวพานมีการเผาหญ้าไฟลุกรุนแรงมากและพื้นที่ดังกล่าวรถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าไปได้ เจ้าหน้าที่ของเราต้องเผาระวังทั้งคืนจนกว่าไฟจะดับ ขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามหาผู้ที่ทำการจุดไฟอยู่เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนเมื่อวานที่เมืองนาทกำลังดับไฟที่เมืองนาทอยู่แต่ที่ดอนม่วงก็มีการจุดไฟอีกบังเอิญท่านผู้กำกับมาตรวจร้านค้าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดเจอเหตุการณ์พอดีโทรมาแจ้งให้ไปดับให้แต่รถเราติดอยู่ที่เมืองนาทตำรวจต้องลงมาช่วยกันดับด้วย และรู้ตัวคนจุดก็คงจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายฝากท่านสมาชิกช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย

๒. กำลังดำเนินการโคกหนองนาโมเดล จะเสนองบประมาณไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่กั้นจะได้ทางบ้านท่านประธานชานน ประชาชนจับกลุ่ม ๑๐ คน ต้องมีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ คาดว่าโครงการน่าจะผ่านได้ด้วยดี งบประมาณที่เขาให้ประมาณสองล้าน จะรีบดำเนินการโดยเร็ว

๓. การติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๓ อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวพานกำลังประกาศสอบราคา ๒. อาคารอเนกประสงค์ กำลังประกาศสอบราคา ๓. โครงการถนนแอสฟัลท์ติก แก้ไขแบบแก้ไขราคา ส่งเรื่องเข้าจังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว ไม่น่ามีปัญหา ๔.การก่อสร้างประปา เหลือส่งเรื่องขอดำเนินการในเขตวัด ๕.โครงการสนามเด็กเล่น

เจ้าปัญญา...

เจ้าปัญญา กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง สรุพบว่าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เทศบาลได้รับการจัดสรรมา อยู่ระหว่างการดำเนินการทุกโครงการ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล กรมบัญชีกลางได้ออนเงินงบประมาณมาไว้ที่คลังจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว

๔. หลังจากเลิกประชุมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน พนักงานทุกคน ร่วมเคารพศพพ่อของท่าน สท.แสงเดือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วย และในวันจันทร์จะทำการฌาปนกิจที่วัดหนองหัวพาน

๕. โครงการขยายผิวจราจรที่ถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเมืองนาท และการขุดสระที่ดอนทะยงก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจรับและเบิกจ่าย

**นายแดง ศรีนอก** -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายแดง ศรีนอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันนี้ขอปรึกษาในการที่ทำรางน้ำแตกบ่อยครั้ง ขอเสนอต่อฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ บริเวณหน้าบ้านนายแสงจันทร์ และอีกจุดหนึ่งตรงข้ามกับบ้านนายโอลอน ตามแบบมีเหล็กน้อยมาก เสนอเปลี่ยนทำป่าให้เป็นเหล็กขนาดใหญ่ เพราะทุกวันนี้เหมือนกับว่าฝารางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน ขอขอบคุณครับ

**นายกเทศมนตรี** -ขอบคุณท่าน สท.แดง ศรีนอก ที่แจ้งให้ทางเทศบาลทราบปัญหา เรื่องนี้ได้ปรึกษากันหลายครั้งแล้ว ได้สอบถามช่างว่าได้ใช้แบบมาตรฐานของกรม แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องมีวิศวกรรับรองในการออกแบบ ครั้งต่อไปถ้ามีการก่อสร้างรางระบายน้ำ จะต้องปรับเปลี่ยนแบบ และราคาต้องเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลขอรับไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไปครับ

**นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์** -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันโควิด-๑๙ ท่านเอาใจใส่ ทั้งที่ตลาดที่เทศบาลได้จัดให้มีจุดคัดกรอง พี่น้องเข้าใจดี นอกจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ผมเสนอให้วันจันทร์เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ วันอังคารเป็นสำนักปลัด วันพุธเป็นหน่วยงานกองการศึกษาหรือโยธา และถ้าเป็นไปได้ก็จัดตารางให้กับสมาชิกสภาในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ เพื่อที่ทุกส่วนราชการจะได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง ขอขอบคุณครับ

**นายกเทศมนตรี** -ขอเรียนชี้แจงท่านโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ ดังนี้ งานประชาสัมพันธ์นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันมีแนวทางปฏิบัติคือทุกส่วนราชการที่มีข่าวสารจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ให้บันทึกส่งมายังงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์ในช่วงเย็นให้ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนั้นประชาชนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับลำโพงก็จะมีบ่นหน่อยว่าเปิดบ่อยรบกวน เนื่องจากเสียงตามสายเรานั้นมีทุกจุดหากเปิดทุกวันๆจะก่อให้เกิดเสียงรบกวนประชาชนได้

**นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ** -แจ้งความคืบหน้าการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ตามที่สำนักปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายให้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวพาน โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๑๘,๑๐๘ บาท โดยต้องจัดทำหน้ากากอนามัยให้ได้จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๒๕ ชิ้น ปัจจุบันได้จัดทำหน้ากากอนามัยและทยอยแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ในพื้นที่ในการสำรวจรายชื่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งถึงแม้จะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านของพื้นที่เทศบาลแต่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลก็ได้มอบหน้ากากให้ เพราะถือว่าเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน นอกจากนี้จัดทำหน้ากากมอบให้ประชาชนทุกคนแล้วยังได้มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หนองหัวพาน...

หนองหัวพาน เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ ถวายพระวัดหนองหัวพานและวัดเมืองนาทและมอบให้กับ นายอำเภอขามสะแกแสงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ติดต่อราชการด้วย รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๓,๐๐๐ ชิ้น ยังเหลืออีก ๒ ชุมชนที่ยังไม่ได้ให้ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยนี้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และจิตอาสาได้ช่วยกันทำ โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อน้ำ ต้มและอาหารกลางวันสำหรับทีมงานที่จัดทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ในส่วนชุมชนที่ยังไม่ได้ รับหน้ากากอนามัย ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์นี้เพื่อจะได้แจกจ่าย ให้ประชาชนครบทุกคน ขอขอบคุณ

**ประธานสภา** -ในนามสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ หรือไม่...หากไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม

**ปิดประชุม** เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวิชิต นवलสกุลนิภา)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวพาน/เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์)

(นายมาลัย รอกกลาง)

(นายแดง ศรีนอก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหัวพานได้รับรองแล้วในการประชุมสภา เทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ .

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชานน อ่อนทองกลาง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน